



คำสดุดีเกียรติคุณ  
**นายอุทัย บุญดำ**  
ปรัชญาดุชฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายอุทัย บุญดำ อายุ ๖๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร Bachelor of Interdisciplinary Studies in Social in Social Entrepreneur จาก University of Interdisciplinary Studies (UIDS) DALLAS, TEXAS, USA และได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ) จากสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน พ.ศ. ๒๕๔๖

นายอุทัย บุญดำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้



เครือข่ายสินธุ์แพรทอง และการสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นตัวอย่างชัดเจนของความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น การเชื่อมโยงและร่วมมือกับชุมชนและสถาบันอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และการนำสิ่งดี ๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน

นายอุทัย บุญดำ ไม่เพียงแต่เป็นผู้นำทางจิตใจของชุมชน แต่ยังเป็นผู้ที่มีความเอาใจใส่และใจเย็นในการแก้ไขปัญหาสาธารณะ โดยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและการร่วมมือของทุกคนในชุมชน เขาได้แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับสิทธิทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยให้ชาวบ้านได้รับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ เช่น การยกระดับสถาบันการเงินชุมชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่ นายอุทัย บุญดำ จริง ๆ แล้วเป็นแบบอย่างที่น่าสรรหาในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนและสังคมทั้งหมด

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทักษิณ นายอุทัย บุญดำ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต และการผลิตสินค้าเกษตรระบบพืชแซมด้วยการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้ระบบการผลิตอาหารปลอดภัย นายอุทัย บุญดำ เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และผลงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น และได้ใช้ความรู้ทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข



ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อดุติศตนด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาการและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนางานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป